

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพ :
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุศปลาต อําเภอลำดวน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผู้ศึกษาสรุปผล
การศึกษาเรียงลำดับตามขั้นตอน ดังนี้

สรุปผล

จากการศึกษา ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพ :
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุศปลาต อําเภอลำดวน จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏผลการศึกษา
ดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพ :
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุศปลาต อําเภอลำดวน จังหวัดมหาสารคาม

ผลการศึกษา พบว่า

1.1 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพ
: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุศปลาต อําเภอลำดวน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยปานกลาง ($\mu=3.48, \sigma=0.19$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
1 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรมอาชีพ อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 3 ด้าน โดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมการผลิต ด้านการส่งเสริมการตลาด
และด้านการสนับสนุนทุน ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า

1.1.1 ด้านการฝึกอบรมอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ($\mu=3.59, \sigma=0.24$)
เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 2 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เทศบาลมีการจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน ($\mu=3.59, \sigma=0.25$) เทศบาลมีการนำกลุ่มอาชีพเพื่อศึกษาดูงานจากกลุ่มอาชีพอื่น
($\mu=3.74, \sigma=0.44$) และอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 3 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ เทศบาลมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน($\mu=3.45$, $\sigma=0.54$) เทศบาลมีการส่งเสริมให้มีการคิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาปรับใช้ ($\mu=3.40$, $\sigma=0.53$) เทศบาลมีการจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพ($\mu=3.35$, $\sigma=0.50$) ตามลำดับ

1.1.2 ด้านการสนับสนุนทุน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ($\mu=3.42$, $\sigma=0.30$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 1 ข้อ ได้แก่ เทศบาลมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการประกอบอาชีพ($\mu=3.55$, $\sigma=0.55$) และอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 4 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เทศบาลมีการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการกลุ่ม($\mu=3.49$, $\sigma=0.51$) เทศบาลจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ($\mu=3.43$, $\sigma=0.59$) เทศบาลมีการจัดหาสถานที่ผลิตสินค้า($\mu=3.31$, $\sigma=0.60$) เทศบาลมีการจัดซื้อวัตถุดิบให้กับกลุ่มอาชีพ($\mu=3.30$, $\sigma=0.56$) ตามลำดับ

1.1.3 ด้านการส่งเสริมการผลิต โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ($\mu=3.49$, $\sigma=0.32$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 2 ข้อ ได้แก่ เทศบาลมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการประกอบอาชีพ($\mu=3.55$, $\sigma=0.55$) และอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 4 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เทศบาลมีการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการกลุ่ม($\mu=3.49$, $\sigma=0.51$) เทศบาลจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ($\mu=3.43$, $\sigma=0.59$) เทศบาลมีการจัดหาสถานที่ผลิตสินค้า($\mu=3.31$, $\sigma=0.60$) เทศบาลมีการจัดซื้อวัตถุดิบให้กับกลุ่มอาชีพ($\mu=3.30$, $\sigma=0.56$) ตามลำดับ

1.1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ($\mu=3.44$, $\sigma=0.32$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เทศบาลมีการจัดประกวดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าให้แก่กลุ่มอาชีพ($\mu=3.49$, $\sigma=0.56$) เทศบาลสนับสนุนให้สินค้าของกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ตำบล($\mu=3.48$, $\sigma=0.58$) เทศบาลมีการจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของตำบล($\mu=3.47$, $\sigma=0.57$) เทศบาลส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพในตำบล ($\mu=3.44$, $\sigma=0.55$) เทศบาลมีการจัดหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ($\mu=3.36$, $\sigma=0.61$) ตามลำดับ

2. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า

ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า โดยรวมแล้วมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า สมาชิกกลุ่มอาชีพเครื่องใช้มีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพ ด้านการฝึกอบรมในระดับมาก ซึ่งแตกต่างจากสมาชิกกลุ่มอาชีพอาหารที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ส่วนในด้านการสนับสนุนทุน ด้านการส่งเสริมการผลิต และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางเช่นเดียวกัน

3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดย แยกในแต่ละด้านดังนี้ คือ

ด้านการฝึกอบรมอาชีพ พบว่า ควรส่งเสริมให้กลุ่มมีความรู้ในด้านการประกอบอาชีพ และควรจัดหาวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาแนะนำกลุ่มเพื่อให้ได้มีความคิดสร้างสรรค์

ด้านการสนับสนุนทุน พบว่า ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนให้กับกลุ่มอาชีพ

ด้านการส่งเสริมการผลิต พบว่า ควรมีการส่งเสริมวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ควรมีการจัดหาตลาดเพื่อแสดงสินค้าของกลุ่ม

อภิปรายผล

จากการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุดปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาขอเสนอผลการอภิปรายผลดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพ :

กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุฎปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 1 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรมอาชีพ อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการส่งเสริมการผลิต และด้านการสนับสนุนทุน ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการส่งเสริมอาชีพของเทศบาลตำบลกุฎปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่จะดำเนินการ ในด้านการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ ส่วนด้านอื่นๆ ยังมีการดำเนินงานไม่มากนัก ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญมาก ช้างโสภา (2545 : 75-77) ศึกษาเรื่อง "การดำเนินงานตามนโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเครือข่ายคนพัฒนา "ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ด้านการผลิต กลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการทอผ้าดั้งเดิมและมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมด้านผลิตภัณฑ์และสินค้า มีจุดเด่นเป็นผ้าทอมือและเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านและชุมชน สินค้าจะมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

2. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อแนวทางการส่งเสริม

อาชีพ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุฎปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุฎปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ยแล้วพบว่า กลุ่มเครื่องใช้มีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุฎปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคามมากกว่ากลุ่มอาหารคือ กลุ่มสตรีเย็บผ้า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การส่งเสริมอาชีพของเทศบาลตำบลกุฎปลาตุก ได้มีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงสนับสนุนกลุ่มเครื่องใช้มากกว่ากลุ่มอาหาร รวมถึงประชาชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพนี้ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา อุปะทะ(2549 : 64-68) ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมอาชีพ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

มีความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจในการบริหารการฝึกอาชีพของ อบต. พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด ความพึงพอใจในการฝึกอาชีพ พบว่า ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจระดับมาก ผลสัมฤทธิ์ของการฝึก พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจระดับมาก

3. ข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพ :
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุฎปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ให้ข้อเสนอแนะมีประเด็นที่ควรนำมาอภิปรายผล เรียงตามค่าความถี่จากมากไปน้อย คือ

ด้านการฝึกอบรมอาชีพ ควรส่งเสริมให้กลุ่มมีความรู้ในด้านการประกอบอาชีพ และควรจัดหาวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาแนะนำกลุ่มเพื่อให้ได้มีความคิดสร้างสรรค์

ด้านการสนับสนุนทุน ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนให้กับกลุ่มอาชีพ

ด้านการส่งเสริมการผลิต ควรมีการส่งเสริมวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ

ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดหาตลาดเพื่อแสดงสินค้าของกลุ่ม

ทั้งนี้จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า สมาชิกกลุ่มอาชีพมีความสนใจในการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อจะเป็นแนวทางในการเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

ในการศึกษา ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกุฎปลาตุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาขอเสนอแนะข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลกุฎปลาตุก ดังนี้

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ คือ ด้านการสนับสนุนทุน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 4 เทศบาลมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มอาชีพ ดังนั้น เทศบาลควรมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น ส่วนในด้านการส่งเสริมการผลิต ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 5 เทศบาลมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ดังนั้น เทศบาลควรมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น และด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 1 เทศบาลมีการจัดหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ดังนั้น เทศบาลควรมีการจัดหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มการฝึกอบรมอาชีพ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพของเทศบาลตำบลกุศปลาต อําเภอน้ําขอม จังหวัดมหาสารคาม

2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพของเทศบาลตำบลกุศปลาต อําเภอน้ําขอม จังหวัดมหาสารคาม



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY